



ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรและการปฏิบัติเกี่ยวกับการ เข้าทำ
ประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก

ด้วยในห้วงระยะนี้สภาพอากาศของประเทศไทย ยังแปรปรวนและอยู่ในช่วงอากาศร้อน
แห้งแล้งตลอดจนมีลมกระโชกแรง ประกอบกับอุณหภูมิผิวดินสูงขึ้นจากสภาวะโลกร้อน ทำให้เอื้อต่อการเกิดไฟป่า
และหมอกควันเกิดขึ้นได้ในพื้นที่อย่างมาก กรณีของอัคคีภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่
การเกษตร ต่อสุขภาพพลานามัย ต่อทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ ประกอบกับจังหวัดตากมีพื้นที่เขตปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน ๙ อำเภอ ๔๔ ตำบล เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและที่ชุมชนเกษตร ในช่วงหลัง
ฤดูกาลผลิตทางการเกษตรนั้นมีเศษซากพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ทางจังหวัดตาก
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก) ขอให้เฝ้าระวังป้องกัน
และปลูกจิตสำนึกในการลดการเกิดไฟป่าและหมอกควันอย่างเป็นรูปธรรม

ส.ป.ก.ตาก ในฐานะผู้ดูแลพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก จึงขอความร่วมมือเกษตรกรใน
พื้นที่ดังนี้

๑. งดการเผา/ลดการเผาเศษซากพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่เกษตรหรือพื้นที่
อื่นๆในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยเด็ดขาด

๒. เปลี่ยนแปลงวิธีการกำจัดวัชพืช ซากพืช และเศษวัสดุทางการเกษตร โดย ขุด ผึ่ง การไถ
กลบ หรือหมักทำปุ๋ยชีวภาพ

๓. หากมีการเผาเศษซากพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่เกษตรหรือพื้นที่อื่นๆในเขต
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จะต้องมีการควบคุม โดยการบริหารจัดการช่วงระยะเวลาในการเผา
เช่นในช่วงเช้า หรือ เย็น โดยแยกกองเผาในปริมาณน้อย มีการทำแนวกันไฟและควบคุมไฟมิให้ลุกลามเป็น
บริเวณกว้างและรุนแรง

๔. เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก ไม่กระทำการใด ๆ ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อการทำประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรอื่นและสภาพแวดล้อม และปฏิบัติตามระเบียบ
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วย การให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้ยึดถือปฏิบัติการทำประโยชน์ในที่ดิน อย่างเคร่งครัด

อาศัยอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วย การให้เกษตรกร
และสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ใน
ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ หมวดที่ ๒ การทำประโยชน์ในที่ดิน ข้อ ๗
เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับมอบที่ดินให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินมีหน้าที่ปฏิบัติดังต่อไปนี้

(๑) ต้องทำประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเองเต็มความสามารถและไม่นำที่ดินนั้นทั้งหมดหรือ
บางส่วนไปให้บุคคลอื่นไม่ว่าจะโดยการขาย ให้เช่า หรือเข้าทำประโยชน์ หรือโดยพฤติกรรมใดๆที่แสดงให้เห็น
ในลักษณะนั้น